

CẦN HỖ TRỢ TẠO CON GIỐNG CHO CÁC CƠ SỞ NUÔI CÁ SÁU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

NGUYỄN TIẾN NIÊN

Nuôi cá sấu đưa lại lợi nhuận cao

Rời quân ngũ trở về, các anh Đậu Văn Minh, Trần Công Hậu ở xã Cảnh Dương (Quảng Trạch) gắn bó với nghề nuôi trồng thủy sản nhưng sau đó họ đã chuyển qua nuôi cá sấu. Điều đáng nói là cơ sở nuôi cá sấu của các anh hình thành ngay trên cát nóng nhưng hiệu quả vẫn cao, mỗi năm thu lợi khoảng 150 - 200 triệu đồng. Theo anh Minh, cá sấu rất dễ nuôi, chỉ cần tuân thủ một số quy trình kỹ thuật. Phải xây chuồng trại, ao hồ và rào bằng lưới thép. Bên trong phải tráng xi măng hoặc gạch men và nên chia thành nhiều khu chuồng nhỏ, mỗi chuồng khoảng 30m² với mật độ 1 con/m². Cần cho cá ăn một lần vào buổi chiều và thay nước cho cá hàng tuần. Sau một thời gian cần tách những con lớn ra chuồng khác để có chế độ chăm sóc riêng. Thức ăn của cá sấu thường là cá sông, biển, đồng, ao, hồ..., mỗi con một ngày cần khoảng 120 - 200g thức ăn. Hiện trang trại của anh Minh có trên 100 con cá sấu, trong đó 40 con cá thương phẩm sắp xuất bán, trên 50 con gần 1 năm tuổi. Đặc biệt, 10 con được nuôi theo chế độ sinh sản, đây là đề tài khiến anh Minh tâm đắc từ lâu. Mô hình nuôi cá sấu của các anh hiện đang được các cấp Hội Nông dân quan tâm, vì đã mở ra hướng đi mới cho nhiều hộ dân trên địa bàn.

Ở phía Bắc, tại Hải Phòng và một số nơi khác đã có nhiều gia đình mạnh dạn chuyển hướng làm ăn, thu lợi nhuận cao nhờ nuôi cá sấu. Giá một kg cá sấu lột da hiện là 350.000 đồng. Cá sấu trên 50kg bộ da có giá 3,5 - 5 triệu

đồng, cá 100kg giá bộ da khoảng 10 triệu đồng, một túi mật cá sấu có giá trị trên 1 triệu đồng. Ở phía Nam, nghề nuôi cá sấu đang phát triển mạnh. Nhiều tập thể, cá nhân đầu tư nuôi cá sấu đã thu lợi nhuận khá, từ đó đã đưa nghề nuôi con vật đặc chủng này thành phong trào trong nông dân. Riêng ở thành phố Hồ Chí Minh mỗi năm các công ty cá sấu đã xuất khẩu gần 10.000 con cá sấu sống và gần 12.000 tấm da cá sấu, tổng giá trị đạt trên 5 triệu USD. Ngoài ra còn liên kết với một số cơ sở, xây dựng một hệ thống các cửa hàng bán hàng lưu niệm chế biến từ da, móng, răng, vây cá sấu, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động. Nuôi cá sấu vừa có lợi nhuận cao lại ít nhân công, vì vậy ngày càng xuất hiện nhiều cơ sở nuôi cá sấu thương phẩm, thậm chí nuôi cá sấu sinh sản nhằm chủ động con giống. Tại các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh hiện có 6 công ty và gần 80 hộ gia đình nuôi cá sấu sinh sản, với tổng đàn cá sấu gần 115.000 con, trong đó có gần 10.000 cá sấu bố mẹ...

Thiết nghĩ, việc đi trước của địa phương bạn là đúng đắn, bởi trên phạm vi cả nước người nuôi ngày càng nhiều nhưng phần lớn không tự cấp được cá sấu giống, từ đó đòi hỏi việc nuôi cá sấu sinh sản cần được tiến triển càng sớm càng hiệu quả. Ở tỉnh Quảng Bình, tuy chưa nhiều mô hình nuôi cá sấu nhưng có thể kết luận cá sấu không những sống được, phát triển tốt mà còn có khả năng thích ứng với môi trường, khí hậu, thổ nhưỡng và nguồn

nước trên địa bàn tỉnh, qua thực tế ở cơ sở cá sấu của anh Đậu Ngọc Minh, Trần Công Hậu ở xã Cảnh Dương.

Mơ ước chủ động con giống

Sau hơn 5 năm lăn lộn với con vật lẫm lĩ, gai góc này, đến nay cơ sở của anh Minh đã có 2 năm thu nhập ổn định. Để thực hiện mơ ước ấp ủ bấy lâu của mình, anh đã đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống bể nuôi, chuồng trại và tuyển 10 con cá sấu vào nuôi thử nghiệm sinh sản. Tìm hiểu bước đầu, anh Minh tin tưởng cá có nhiều khả năng đẻ và ấp

trứng tốt. Theo anh, cá sấu tự nhân giống khi thả nuôi sẽ phát triển tốt hơn những con giống đưa về từ nơi khác, do thích nghi với môi trường và khí hậu ở địa phương. Mặc dù đã có tín hiệu khả quan từ người đi trước, tuy vậy để có một quy trình công nghệ có cơ sở khoa học, không chỉ áp dụng cho một vài mô hình nhỏ lẻ mà phải mang tầm một công trình nghiên cứu đủ thuyết phục. Đó vừa là cơ sở về mặt kỹ thuật, vừa là cẩm nang cần thiết cho tất cả những người đã, đang và sẽ phát triển kinh tế bằng con đường nuôi cá sấu, không thể không mang cả tham vọng nuôi cá sấu sinh sản.

Được biết hiện nay nhiều người muốn đến với nghề nuôi cá sấu nhưng ngại nhất là sưu tầm con giống, vì không gặp giống tốt thì rất dễ trắng tay. Nếu chúng ta cho cá sấu đẻ, ấp trứng, sinh sản tại tỉnh nhà, chắc chắn sẽ khuyến khích được nhiều gia đình, nhiều cơ sở đầu tư nuôi cá sấu. Nhiều cơ sở nuôi, nguồn hàng dễ trở thành thương hiệu, nhu cầu về cá giống sẽ cao. Nếu nghiên cứu thành công, nhiều địa phương trong tỉnh ta sẽ xây dựng trang trại nuôi cá sấu. Càng có nhiều hộ nuôi càng thu



Đàn cá sấu thương phẩm của anh Trần Công Hậu

Ảnh: TN

hút đối tác, càng phong phú về đầu ra. Mặt khác sẽ đầu tư xây dựng phân xưởng thuộc da và xưởng may, tạo nhiều công ăn việc làm cho khá nhiều lao động từ con cá sấu này. Như vậy mơ ước về một làng cá sấu, nhiều làng cá sấu trên địa bàn tỉnh ta sẽ không còn xa, Quảng Bình là tỉnh không thua kém trong Nam, ngoài Bắc, có tên trong danh sách các tỉnh đưa cá sấu vào nguồn lợi kinh tế, mở rộng quy mô sản xuất và phục vụ du lịch.

Cung cấp đủ con giống, phục vụ nhu cầu người nuôi trong tỉnh và có thể xuất ra các tỉnh bạn. Tạo nhiều thuận lợi, giảm bớt những khâu phiền hà, khó khăn, tốn kém trong việc tìm mua con giống. Khuyến khích ngày càng có nhiều hộ gia đình, tập thể, cơ sở trong tỉnh làm nghề nuôi cá sấu, nhằm đưa lợi nhuận của việc nuôi cá sấu và chế biến các sản phẩm từ cá sấu đóng vai trò quan trọng trong chương trình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Thiết nghĩ, đây là việc cần làm, nên làm, đủ khả năng làm và khi thành công sẽ là cơ hội tốt cho những người có ý tưởng làm ăn mới ■